

Thừa Thiên Huế: Tổng kết và trao giải Báo chí Hải Triều lần thứ III

12:42 20/06/2022

Tác giả: Kim Dung

Nhân kỉ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), ngày 18/6, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Báo chí Hải Triều lần thứ III.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao giải Nhì cho các tác giả nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh Liên Minh

Ban Tổ chức Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III đã nhận được gần 60 tác phẩm đăng ký dự thi. Đánh giá giải báo chí Hải Triều lần thứ III, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho rằng các nội dung phản ánh ở các tác phẩm dự thi năm nay có nhiều định hướng cụ thể, khởi sắc, có tính cập nhật về đời sống kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Số lượng tác phẩm, tác giả, loại hình báo chí tham gia có diện rộng hơn năm trước. Nhiều tác phẩm có chất lượng, đa số các tác giả đã tiếp cận kỹ năng làm báo hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Ngôn ngữ trình bày trong các tác phẩm, hình tượng phản ánh, nhân vật chân thật, sống động và nhân văn. Đặc biệt, báo điện tử với thể loại "Longform" được vận dụng tối đa, tạo được sự hỗ trợ phong phú cho tác phẩm.

Giải Báo chí Hải Triều lần thứ III năm 2022 có 27 tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải; trong đó có 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tổ chức giải Báo chí Hải Triều năm tiếp theo, tiến đến mục tiêu đưa giải Báo chí Hải Triều vào sân chơi tầm cỡ của khu vực, của quốc gia; thu hút nhiều hơn nữa các phóng viên, nhà báo cả nước tham gia.

“Lãnh đạo tỉnh mong muốn, mỗi cán bộ, phóng viên báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” và tiếp tục đồng hành cùng các chương trình, định hướng phát triển của tỉnh để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các nhà báo tiếp tục sáng tạo để có những tác phẩm hay nhất tham dự Giải Báo chí Hải Triều những năm tiếp theo và các giải báo chí ở tầm quốc gia”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/thua-thien-hue-tong-ket-va-trao-giai-bao-chi-hai-trieu-lan-thu-iii>